

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 4



Thailand

กรมช่วยชาวสวนยาง 1.2 หมื่นล้านบาท

นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบช่วยเหลือชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ ระยะเร่งด่วน 12,000 ล้านบาท พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้เชื่อฟังคำสั่งรัฐ เหตุปีนี้ใช้น้ำน้อย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือสำหรับโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วน 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการขอใช้งบกลางปี 2559 โดยคาดว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกร 1,200,000 ราย เป็นสวนยาง 850,000

ราย และคนกรีดยางประมาณ 400,000 ราย โดยจะช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย แบ่งให้เจ้าของสวนยางไร่ละ 900 บาท และผู้กรีดยาง 600 บาท โดยจะชดเชยให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้ เหลือเพียง 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ปล่อยน้ำทิ้งระบบได้ไม่เต็มวันละ 20 - 30 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องขอร้องเกษตรกรอย่าปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ และให้เชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐ



AFP PHOTO/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

5 พฤศจิกายน 2558 หน้า 8

ข่าวสั้น เคสรชชชชช

ช่วยสวนยาง : พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการชดเชยรายได้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องไร่ละ 1,500 บาท ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นชดเชยให้เจ้าของชาวสวนยาง 900 บาทต่อไร่ และชดเชยให้คนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ จำนวนทั้งสิ้น 850,000 ครัวเรือน รวมวงเงิน 13,132 ล้านบาท โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือคนกรีดยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิด้วย.

5 พฤศจิกายน 2558 หน้า 10

กรมทຸ່ມ 1.2 หนີนล้านข้วสวณยง

วันที่ 3 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวว่า กรมมีมติอนุมัติงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ชดเชยต้นทุนการผลิตเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 40 ชดเชยให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ ส่วนผู้ไม่มีเอกสารสิทธิคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติจะเข้าไปดูแลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมกรมมีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการชดเชยรายได้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องไร่ละ 1,500 บาท รายหนึ่งไม่เกิน 15 ไร่ จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน วงเงิน 13,132.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณรวมค่าบริหารจัดการโครงการ 382 ล้านบาท วิธีชดเชยให้เกษตรกร 1,500 ต่อไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ชดเชยให้เจ้าของชาวสวนยาง 900 บาท ต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วน 60% และชดเชยคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วน 40% นายกฯ ยังขอให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) สภาการยางแห่งประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือเพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยคนกรีดยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกต้อง โดยให้พิจารณำกองทุนที่เก็บมาจากการส่งออกยาง(เงินเซสส์) มาใช้ช่วยคนกรีดยาง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6



กรม.อนุมัติ1.2หมื่นล้านบาทช่วยสวนยาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เผยว่า กรม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 12,000 ล้านบาท ชดเชยต้นทุนการผลิตเกษตรกรชาวสวนยาง โดย แบ่งให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60/40 โดยจะชดเชยให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ ส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ คณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

4 November 2015 page 1 B

NEWS FEED

RUBBER AID APPROVED

The Cabinet yesterday approved measures worth Bt13 billion to help rubber farmers and support falling prices, the director of a state rubber agency said.

Growing unhappiness among farmers hit by weak commodity prices and higher living costs, combined with an economy in the doldrums, has led the military-imposed government to rethink a pledge to wean farmers off the costly schemes of earlier civilian administrations.

The government said it would pay a direct subsidy of Bt1,500 per rai for up to 15 rai (2.4 hectares) per household, said Weerasak Kwanmuang, director of the Rubber Authority of Thailand. – Reuters

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า B 11

อุมยง 1.3ทมึนล.

ในที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 ก็มึมติชวยเหลือเกษตรกรสวนยงหล้งจกราคาคกต่ำ อย่งไม่เคยเป็นมกก่อน แต่เกษตรกรชวสวนยงจะมีทำทึใน เรื่องนี้อย่งไรเป็นเรื่องที่ต้องตึตตาม เนื่องจกมาตรการชุดนี้ เน้นชวยต้นทุนการผลิตเป็นหล็ก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโศชา นายกรัฐมนตรี แลลงภยหล้ง การประชุม ครม.ว่ ที่ประชุมมึมติเห็นชอบอนุมัติงบประมณ 1.31 ทมึนล้นบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรเจ้าของสวนยง 900 บาท/ไร่และคน กรึตยง 600 บาท/ไร่

อย่งไรก็ตม รัฐบาลจะจัดการชวยเหลือให้เฉพาะเกษตรกร ผู้มีเอกสรลึทึในที่ดินที่ถูกต้องตมกฎหมายเท่นั้น แต่ผู้บุกรุก ที่ดินของรัฐ จะไม่มีการชวยเหลือ

นอกจากนี้ ยังมอบหมยให้การยงแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปหารือกับกระทรวงเกษตรฯ และสภาเกษตรกรว่ จะมีการชวย เหลือทงใดได้หรือไม่ เช่น การนำเงินค้ำชรรณเนียมการส่งออก ยง (เงินเชส) มาชวยเหลือ

“ไม่อยกให้ประท้วง เพราะกฎหมายมี และผมก็ประกาศ แล้ว ไม่ต้องมประท้วง จนกึจนหนีลึนก็เยอะ ยังจะตึตคูกอีก มี ะไรให้เจรจกกัน ไม่ใช่ประท้วงกตต้น “นายกฯ กล่ว

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนต โฆษกประจ้สำนักนยกร รัฐมนตรี ช้แจงว่ งบประมณ 13,132 ล้นบาท ที่ ครม.มึมติ ชวยเหลือเกษตรกร จะเป็นการเสริมสร้งความเข้มแข็งของ เกษตรกรชวสวนยง โดยจะชวยเหลือไร่ละ 1,500 บาท/ไร่ คร้วเรือ่นละไม่เกิน 15 ไร่

นอกจากนี้ จะมีการชยยระยะเวลาคองการชวยเหลือ เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งครบกกำหนดไปใน วันที่ 30 ก.ย. 2558 ให้ชยยออกไปถึง 30 ธ.ค. 2558

ขณะเดียวกัน ครม.ได้มึมติให้กระทรวงเกษตรฯ ไปหารือ กับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อชบัเคล็อนมาตรการส่งเสริมการ ช้ยงพาราเป็นวัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้นในโครงการส่งเสริม วงเงินก้ให้ผู้ผลิตแปรรูปยงเงิน 1.5 ทมึนล้นบาท และเสนอ ให้คณะกรรมการนโยบายยงชรรณชาติ (กนย.) พิจรณอีกคร้ง

สำหรับโครงการลึนเชื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปยง 1.5 ทมึนล้นบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหารือกับสมคม ผู้ผลิตน้ำยงช้น และรับช้อเสนอมหารือกับ ครม.อีกคร้ง

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1, 16

ทุ่มงบ 1.2 หมื่นล. ครง. ไฟเขียว ช่วยชาวสวนยาง

ครง.อนุมัติงบ 1.2 หมื่นล้าน
 ช่วยชาวสวนยางพารา “ปักตู้”
 ย้ำหากทำผิด **♦ อ่านต่อหน้า 16**

สวนยาง □ **ต่อจากหน้า 1**

กฎหมายรัฐบาลจะไม่ช่วยเหลือ วอนเกษตรกร
 เชื้อเจ้าหน้าที่รัฐอย่าปลูกพืชในพื้นที่ไม่มีน้ำ
 เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีน้อย ทางด้านสาวเมือง
 คอนหันมาทำอาชีพเสริมเลี้ยงจิ้งหรีด-กบทราย
 ได้ช่วงวิกฤติราคาขางพาราคต่ำ 3 โล 100

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 พ.ย.
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
 กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ
 งบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ชดเชยต้นทุนการ
 ผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งให้
 เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท
 คิดเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 40 โดยจะชดเชยให้
 เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ ส่วนผู้ที่
 ไม่มีเอกสารสิทธิ คณะกรรมการนโยบาย
 ธรรมชาติจะเข้าไปดูแลเพื่อหามาตรการช่วย
 เหลือต่อไป ขณะเดียวกันเกษตรกรปลูก
 ข้าวโพดที่มีการบุกรุกที่ดินโดยกลุ่มนายทุน
 และมีปัญหาผลผลิตล้มตลาค จะให้ลดพื้นที่
 การปลูก รวมถึงชวนาที่ขอความร่วมมือให้
 ปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น เช่น ถั่วเหลือง แต่
 หากฝ่าฝืนรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้ ทั้งนี้
 ควรชั่งน้ำหนักความสมดุล ว่าควรปลูกพืชอะไร
 ที่เหมาะสม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วน
 ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้ เหลือเพียง 4.4
 พันล้านลูกบาศก์เมตร ปล่อยน้ำทิ้งระบบได้ไม่
 เกินวันละ 20-30 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น
 จึงต้องขอร้องเกษตรกรอย่าปลูกพืชในพื้นที่
 ที่ไม่มีน้ำ ให้เชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐ
 ส่วนโครงการที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนั้น
 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯ

กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์
 ต้องมาดูความต้องการของตลาดว่าจะช่วย
 เหลืออย่างไร

ส่วนความเคลื่อนไหวที่ จ.นครศรีธรรม
 ราช ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ในช่วงที่ราคา
 ขางพาราคต่ำเป็นประวัติการณ์จนมีคำกล่าว
 ดิคาว่า “ขางพารา 3 โลร้อย” ส่งผลกระทบต่อ
 การดำรงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง
 ทำให้ประชาชนต้องหาอาชีพเสริมรายได้เพื่อ
 ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยใน
 จำนวนนี้มีนางฉวีวรรณ เจริญรูป อายุ 41 ปี
 หรือที่รู้จักกันในนาม “เล็กจิ้งหรีดเดลิเวอรี่”
 อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 13 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
 ประกอบอาชีพเสริมรายได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด
 จำหน่ายแบบครบวงจร

นางฉวีวรรณ กล่าวว่า ช่วงที่ราคา
 ขางพาราคต่ำเป็นประวัติการณ์ เหลือ 3 โลร้อย
 ส่งผลกระทบต่อรายได้ในครอบครัวเป็นอย่างมาก
 จึงพยายามหาอาชีพเสริมรายได้ โดย
 เข้าร่วมอบรมและเที่ยวศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
 จนพบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพที่
 ลงทุนน้อยมาก และจิ้งหรีดจะโตเร็วมากประมาณ
 45 วัน จับขายได้ในราคา กก.ละ 300 บาท
 ถูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปทอดกินเป็นกับแกล้มสุรา
 หรือกินเล่น ทำให้ตนมีรายได้ทุกวันพอเลี้ยง
 ครอบครัว นอกจากนี้เลี้ยงจิ้งหรีดขายแบบเดลิ
 เวอรี่แล้วตนยังเลี้ยงกบและจับมาปรุงเป็นเมนู
 เต็ดตามที่ลูกค้าสั่ง อาทิ กบทอดกระเทียมพริก
 ไทย ผัดเผ็ดกบ แกงส้มกบ และเมนูอื่น ๆ ตาม
 ที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันกรีดยางพารามีรายได้
 วันละ 200-300 บาท ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
 หากไม่หันมาเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงกบ ส่งขาย
 แบบเดลิเวอรี่รายได้ไม่เพียงพอครอบครัวได้รับ
 ความเดือดร้อนอย่างแน่นอน.

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 2

สถานการณ์เด่น

16.34 U. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าว
ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติต่ออายุ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาสำหรับการ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ไปอีก 3 ปี
จากที่จะสิ้นสุดในปี 2559
รวมทั้งกระทรวงการคลัง
และสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

จะออกมาตรการกระตุ้นลงทุนเอกชนในปีนี้และปีหน้า ด้วย
การเพิ่มสิทธิประโยชน์และการลดหย่อนภาษี

18.30 U. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น
ชอบการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 พื้นที่ โดยลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียม
จัดการให้เช่าลง 50% แต่ให้คงอัตราค่าเช่าไว้เท่าเดิม พร้อม
ทั้งผ่อนปรนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในช่วง 5 ปีแรก และ
ให้ผ่อนชำระได้ในปีที่ 6-10

18.45 U. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะ
กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)
กล่าวว่า ในวันที่ 5 พ.ย. ที่ประชุม สนช.จะพิจารณาร่างมติชี้ก
ถามคดีถอดถอน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรมว.
ศึกษาธิการ กรณีถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกติ ปกปิดการแจ้ง
บัญชีทรัพย์สิน โดยจะลงมติถอดถอน หรือไม่ถอดถอนใน
วันที่ 13 พ.ย.

19.00 U. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติโครงการสนับสนุน
สินเชื่อผู้ประกอบการผลิต
ภัณฑ์ยางพารา วงเงินกว่า
1.3 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วย
ชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท
ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน โดย
เจ้าของได้ 900 บาท ขณะคนกรีดยางได้ 600 บาท พร้อมผ่าน
พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน 15%



พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

19.15 U. ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติตามที่ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอกู้เงินโดยออกพันธบัตร 2.6
หมื่นล้านบาท แยกเป็นพันธบัตรใหม่ 2 หมื่นล้านบาท และ
ทดแทนพันธบัตรที่หมดอายุ 6,000 ล้านบาท พร้อมให้ ธอส.
ไปจัดทำแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและปรับสมดุลโครงสร้าง
ทางการเงินในระยะยาว



4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1, 6 (1)

เท.1.2หมื่นล.อุ้มสวนยาง เจ้าของ900-คนกรี๊ด600

ครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่ ชดเชยต้นทุนเกษตรกร ให้เฉพาะมีเอกสารสิทธิ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อชดเชยต้นทุนการผลิต ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

▶▶▶ **ต่อ : อุ้มยาง -หน้า 6**

อุ้มยาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรี๊ดยาง 800 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 40 โดยจะชดเชยให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น

ช่วยเหลือเฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ

ส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ จะเข้าไปดูแลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกัน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ที่บุกรุกที่ดินโดยกลุ่มนายทุน และมีปัญหาผลผลิตล้นตลาดจะให้ลดพื้นที่การปลูก รวมถึงชวานาก็ขอความร่วมมือให้ปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น เช่น ถั่วเหลือง แต่

หากฝ่าฝืน รัฐบาลคงไม่สามารถช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ควรชั่งน้ำหนักความสมดุลว่าควรปลูกพืชอะไรที่เหมาะสม

เจ้าของสวน-คนกรี๊ดรับ60:40

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผล

ประชุม ครม.กรณีอนุมัติงบ 1.3 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.งบใช้สร้างความเข้มแข็งกับเกษตรกร 1.2 หมื่นล้านบาทเศษ 2.ส่วนที่เหลือจาก 1.2 หมื่นล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเป็น 80/40 โดยเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ จำนวน 850,000 ครัวเรือน แบ่ง 900 บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ให้เจ้าของสวนยาง และผู้เช่าสวนยาง ส่วนคนกรี๊ดยางได้ 40% คือ 600 บาท/ไร่ เฉพาะเกษตรกรปลูกยางในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง แต่พื้นที่บุกรุกไม่สามารถช่วยเหลือได้

ขยายเวลาโครงการให้ยางพารา

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังขอความเห็นชอบให้ขยายการดำเนินโครงการเกี่ยวกับยางในปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ที่ทำไม่เสร็จสิ้นในปี 2558 ไปดำเนินการต่อในปี 2559

คือ 1.บล็อกรายปูพื้นในสนามฟุตบอล 240 แห่ง 2.บล็อกรายปูพื้นภายนอกอาคารสนามเด็กเล่น 450 แห่ง 3.โครงการแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์อีก 80 แห่ง 4.โครงการจัดหายางรถยนต์ตามชนิดและขนาดต่างๆ ในสายการขนส่ง สรรพาวุธของกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ยังขอความเห็นชอบ

จาก ครม.ให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะเริ่มสร้างถนนใหม่ บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนในปีงบประมาณ 2559 ทุกหน่วยงานปรับแก้โครงการให้นายางพาราเข้ามาใช้ ร้อยละ 5 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯต้องหารือเรื่องงบประมาณกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง เพื่อนำนายยางมาใช้ 2 หมื่นตัน เป็นการเพิ่มการใช้ผลผลิตยางในประเทศให้มากขึ้น

ยึดชดเชยไร่ละพันถึง31ธค.

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1 พันบาท ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา อีกทั้งยังเห็นชอบขยายจำนวนสินเชื่อค่าชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มเติม โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมครัวเรือนละ 1 แสนบาท เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งเดือนธันวาคม

มท.1ย้ำตำบลละ5ล.ต้องไปโปร่งใส

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มว.มหาดไทย กล่าวหลังประชุมครม.ถึงการพิจารณาเสนอโครงการมาตรการส่งเสริม



4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1, 6 (2)

ความเป็นอยู่ในระดับตำบล หรือโครงการ ตำบลละ 5 ตำบล ขึ้นมาจากชุมชนที่ยังพบปัญหาอุปสรรคบางพื้นที่ ยังไม่ผ่านการอนุมัติโครงการว่า เรื่องการตรวจสอบดำเนินการหลายฝ่าย ถ้ามีกรณีใดๆ เกิดขึ้นตนยืนยันหลักการว่า ความต้องการจากระดับล่างขึ้นมาอย่างไรก็ต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ระดับอำเภอ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นขึ้นมาสู่การพิจารณาระดับจังหวัด และขั้นตอนสุดท้ายสำนักงานประมาณที่มีอยู่ 18 เขตพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบ ใครจะพิจารณาอย่างไร ก็ต้องอยู่บนความเหมาะสมของโครงการ เน้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ ตนเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบว่าต้องเป็นไปตามนั้น ใครไปทำอะไรที่ผิดจากนี้ ถ้ารู้ว่าเป็นความไม่ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการ

สุรินทร์เร่งช่วย 8 มาตรการ

ความก้ำกั้นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ จ.สุรินทร์ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า จังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ 8 มาตรการ อาทิ ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขยายเวลาชำระหนี้ มาตรการจ้างงาน สร้างรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เป็นต้น

รองบประมาณตำบลละ 5 ล้าน

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งตำบลละ 5 ล้าน ให้เกษตรกรเสนอพัฒนาชุมชนในรูปแบบ ปลุกพืชซ่อมแซม คันคู ก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องน้ำ การบริหารแรงงานทางการเกษตร ซึ่งปิดโครงการไปแล้ว รอแต่งบประมาณ คาดว่าจะส่งมาเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกับ โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ที่ให้ชุมชนเขียนแผนมา เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม จากนั้นวันที่ 25 มกราคม 2559 รออนุมัติโครงการ คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการได้แน่นอน

โยกอธิบดีกรมน้ำกลับที่เดิม

ขณะที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้ง นายสุพจน์ ใจสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ นายสุพจน์ เคยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาก่อนหน้านี้ แต่ถูกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

5 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1, 5, 6 (1)

กรม.ช่วยยาง1.5พัน/ไร่

1.2หมื่นล.อุ้ม'8แสนราย'
กองทุนหมู่บ้านของบเพิ่ม
จองซื้อหวย29นาที่เกลี้ยง
สหภาพยื่นหนังสือ'บักตู'ค้านประมูล 4จี คลื่น
1800 จองหวยทำสถิติรอบใหม่ 29.32 นาที่ 'บัก
กรุงไทย'ปิด จนท.รับหวัคหว จองสลากโคราช-ชัยนาท
คึก นั่งรอตั้งแต่ตี 2 **(อ่านต่อหน้า 5)**

ช่วยยาง

'บักตู'เคาะ1.2หมื่นล.ช่วยยาง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ขดเซตต้นทุนการผลิตเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 40 โดยจะขดเซตให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ ส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติจะเข้าไปดูแลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่มีการบุกกรุกที่ดินโดยกลุ่มนายทุน และมีปัญหาผลผลิตล้นตลาด จะให้ลดพื้นที่การปลูก รวมถึงชวานาที่ขอความร่วมมือให้ปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น เช่น ถั่วเหลือง แต่หากฝ่าฝืนรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ควรชั่งน้ำหนักความสมดุลว่าควรปลูกพืชอะไรที่เหมาะสม

วอนเกษตรกรร่วมมือปลูกพืช

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่า ได้เตือนกันมาตลอด ถึงวันนี้มีน้ำ 4,400 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่วันหนึ่งสามารถจ่ายได้ไม่เกิน 20-30

ล้าน ลบ.ม. ในเรื่องการผลักดันน้ำเค็ม การอุปโภคบริโภค แต่ตัวเลขที่มีจะใช้ได้ถึงสักวันก็ไม่วางใจหรืออีกครึ่งการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ หากฝนไม่ตกแล้วและเกิดความเสียหายจะทำอย่างไร อยากให้ไปฟังที่ฝ่ายข้าราชการพูด ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะไม่ค่อยรับฟังจะบอกว่าเป็นการทำให้แบบนั้นและจะทำต่อไปให้เป็นหนี้เป็นสินอีกหรือไม่ โครงการใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯจะทำในล็อตที่ 2 คือเรื่องการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยความสมัครใจ รัฐบาลจะสนับสนุนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ปูย เพื่อให้เห็นผลว่าทำแล้วจะได้แบบนี้ เพราะถ้าหากไม่ทำอะไรเลยเกษตรกรจะไม่มีทุนในการทำ กระทรวงพาณิชย์จะดูว่าผลผลิตที่ทำจากความสมัครใจทั้งหมดทั้งประเทศมีเท่าไร ตลาดจะพอเพียงหรือไม่ โดยจะเป็นการดูแลทั้งระบบตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงการขาย มิเช่นนั้นจะเดินไปไม่ได้ เพราะบังคับไม่ได้ สมัครใจไม่มา

แจงเข้ม.44ลคชั้นตอนบักโปรเจกต์

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าการลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีความก้าวหน้าและขอรับรองว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ทำอะไรให้เสียเปรียบ ขณะนี้มีการพูดคุยเรื่องดอกเบี้ยว่าจะลดได้หรือไม่ ทั้งนี้ในเรื่องการก่อสร้างจะทำในเชิงสัญลักษณ์ไปก่อน ในฐานะที่เป็นปีที่ 40 ของไทยและจีน ในส่วนของเส้นทางประวัติศาสตร์จะให้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็น

ว่าจะมีการดำเนินการร่วมกันต่อไป ส่วนเรื่องอื่นก็จะมีการต่อรองกันไป การลงทุนในด้านตะวันตกและตะวันออกกับญี่ปุ่นเป็นเรื่อง

หนึ่ง รัฐบาลไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ หากสนใจเข้ามาลงทุน แต่หากไม่สนใจก็หาคนอื่นทำ ผู้สื่อข่าวถามถึงกระทรวงคมนาคมเสนอให้นายกฯใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการดำเนินเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าการใช้มาตรา 44 ใช้เพื่อดำเนินการได้ง่ายขึ้น ลดเวลาให้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้ไปยกเลิกกฎหมาย ไม่ใช่จะไปสั่งอะไร เดียวก็ถูกกล่าวหาในเรื่องของการเอื้อประโยชน์

คุยอัยยวมไทยแก่'ไอยูยู'

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) ว่าจากการที่มีผู้แทนจากสหภาพยุโรป (อียู) เดินทางมาตรวจการทำงานของไทยเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าให้ความสำคัญและความสนใจในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงชื่นชมการทำงานของไทย ดังนั้น ขอว่าอย่าเอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นประเด็นว่าจะได้ไปอะไรอย่างไร จะมีการยกเลิกอะไรหรือไม่ แต่ทำให้ดีที่สุดและยอมรับว่าต้องแก้ไข ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องไอยูยูอย่างเดียว แต่เพื่อชาวประมงที่ทำถูกกฎหมาย สิ่งที่ต้องดำเนินการคือการอนุมัติกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 1.พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประมงเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ไอยูยูจับตาดูให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 2.แผนพัฒนาจัดการประมงทางทะเล และ 3.แผนระดับชาติในการแก้ไขและป้องกันปัญหาไอยูยู ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ด้วยในเรื่องแรงงานในเรื่องประมง

ขอทกฝ่ายช่วยปมประมูล4จี

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้ขอให้เลื่อนออกไปจากเดิมวันที่ 12 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 15 ธันวาคม เนื่องจากไม่อยากจะให้อยู่ใกล้การ

5 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1, 5, 6 (2)

ประมูลคลื่น 800 เมกะเฮิร์ตซ์ ในระบบ 4จี วันที่ 11 พฤศจิกายน เกรงว่าจะได้ราคาต่ำ ว่าขอให้ทุกคนร่วมมือกัน ได้ขอไปยังภาคเอกชนและภาคธุรกิจให้ช่วยเดินหน้าประเทศอะไรที่ไปด้วยกันได้ ถ้าขัดแย้งกันต่างคนจะเอาประโยชน์มากที่สุด ถ้า 4จี เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องมาโทษตน ไม่ต้องมาโยนกลับมาให้ใช้อำนาจ อำนาจเป็นของประชาชน ต้องให้เดินหน้าไปให้ได้ก่อนโดยไม่ทำให้องค์กรต่างๆเสียหาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่ใช่ทุกคนจะเอาหมดทุกอย่าง แล้วใครจะแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นอย่ามาประท้วง เมื่อถามว่าเลื่อนวันประมูลเพียงแคคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ คลื่นเดียวใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า แคคลื่นเดียวคลื่นอื่นไม่มีปัญหา ประมูลไป ทางรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้บริษัททีโอทีอยู่ได้ในวันหน้า ตนไม่จำเป็นต้องไปสังคนใดคนนั้น แต่อะไรที่เป็นประเด็นก็ขยับขักหน่อย จะได้เลิกพูดกัน เขาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น

2สหภาพฯค้านประมูล4จี

ที่ศูนย์บริการประชาชนฯ ทำเนียบรัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอนุชิต รูปเหลือง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอความเป็นธรรมและติดตามผลการพิจารณาบททวนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะนำคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ไปเปิดประมูลใหม่ ขณะเดียวกัน บริษัท กสท ได้ดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ แถบความถี่ 25 เมกะเฮิร์ตซ์ 4จี ที่จะมีในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งบริษัท กสท ได้ยื่นฟ้อง กสทช. โดยนำไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 2128/2556 ให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน

และขณะนี้อยู่ในการพิจารณาและขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จากศาล หาก กสทช.จะนำไปประมูลถือว่าเป็นการละเมิดการพิจารณาของศาล

กสทช.ลั่นพร้อมประมูล4จี

นายสุภากร ตันตลิลทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อม 4จี และพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดประมูล ที่อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ว่า ขณะนี้พร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่จะขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ และการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ โดยยืนยันไว้ว่าจะมีการประมูลได้ทั้งสองคลื่นความถี่ แม้มีคนบางกลุ่มมีความต้องการให้เกิดการฟ้องร้องเพื่อระงับการประมูล 4จี ส่วนการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ออกไปขอยืนยันว่าไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลัง แต่มีความเป็นห่วงความคิดเห็นของทุกฝ่าย หลังจากนำมาประมวลในภาพรวมแล้วเห็นว่าหากเลื่อนการประมูลออกไปอยู่ในกรอบเวลาเดิม (วันที่ 15 ธันวาคม 2558) จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจและเห็นถึงความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมมากกว่า

กรม.เห็นชอบกระตุ้นการลงทุน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และมาตรการของกระทรวงการคลังที่จะจูงใจให้นักลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเร่งตัดสินใจลงทุนเร็วขึ้น หลังจากที่มีนักลงทุนอยู่ระหว่างซึ่งใจรอตัดสินใจทางการเมืองของไทย กระทรวงการคลังจึงร่วมกับบีโอไอออกแพคเกจจูงใจนักลงทุน ส่วนการใช้มาตรา 44 เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนให้รวดเร็ว จะใช้ในกรณีที่เกิดภาวะติดขัดจริงๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จะไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้อง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในปีนี้เป็นปีหน้ามี 2 มาตรการ

ประกอบด้วย 1.การให้สิทธิประโยชน์สำหรับโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557-30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการ และมีรายได้ภายในปี 2560 ซึ่งกำหนดเป็น 4 กรณีดังนี้ คือ 1) หากมีการลงทุนจริง โดยก่อสร้างอาคารหรือซื้อเครื่องจักรภายในเดือน มิถุนายน 2559 รวมไม่น้อยกว่า 70% ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 4 ปี

2) หากลงทุนจริงภายในเดือนมิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่า 50% จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี 3) หากลงทุนจริงภายในเดือนธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่า 50% จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี และ 4) หากมีการลงทุนจริงไม่ถึง 50% ภายในปี 2559 แต่สามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการและมีรายได้ภายในปี 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี โดยทั้ง 4 กรณีที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมรวมกับของเดิมแล้วจะต้องไม่เกิน 8 ปี

พาสต์แท่งการลงทุนร่วมเหลือ9ด.

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่ 2 เป็นโครงการลงทุนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ทางกระทรวงการคลังกำหนดว่าหากมีการลงทุนในปีนี้ถึงสิ้นปี 2559 จะให้สิทธิพิเศษหักลดหย่อนภาษีจากเงินลงทุนเป็น 2 เท่า ซึ่งส่วนนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิบีโอไอหากเห็นว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการด้านการคลังมากกว่าก็สามารถเลือกใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าแทนการรับสิทธิประโยชน์บีโอไอได้ โดยให้เลือกสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดแจ้งขอใช้สิทธิกับกรมสรรพากรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

ช่วยยาง

“กรม.ยังเห็นชอบในหลักการลดระยะเวลาโครงการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนหรือ

5 พฤศจิกายน 2558 หน้า 1, 5, 6 (4)

มีพนักงานของธนาคารไปเรียกเก็บหัวคิวเพื่อซื้อและจองสลาก มองว่าข่าวลือดังกล่าวเกิดจากมีคนเสียผลประโยชน์มาก ยืนยันธนาคารทำงานด้วยความโปร่งใส หน้าที่พนักงานต้องช่วยบริการประชาชนที่มาใช้บริการให้สามารถทำรายการสำเร็จ ซึ่งในการให้บริการนั้นยึดหลักใครมาก่อนได้ก่อน

ขอเพิ่มงบกองทุนอีก 1.3 หมื่นล.

นายทศ ชลิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อขออนุมัติวงเงินกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติม คาดว่าจะมีวงเงินอย่างน้อยกว่า 13,000 ล้านบาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ แบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้านเกรด C และ D ที่มี

ปรับโครงสร้างและฟื้นฟูกองทุนแล้ว 6,000 กองทุน จากกองทุนเกรด C และ D ทั้งสิ้น 12,000 กองทุน คาดว่าจะใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ราว 70,000 กลุ่ม ที่ส่วนใหญ่เป็นรายบุคคล หากมีการรวมจัดตั้งกลุ่ม จะมีการสนับสนุนเงินทุนกลุ่มละ 100,000 บาท คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 7,000 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเงินเพิ่มเติมไปแล้ว แต่ยังคงมีความต้องการเพิ่มอีก จะมีการพิจารณาให้วงเงินเพิ่มเติม กองทุนละ 500,000-1,000,000 บาท อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลว่ากองทุนมีความต้องการเงินเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง

เผยยื่นขอกู้แล้วประมาณ 80%

นายทศ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการกองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นขอกู้แล้วประมาณ 80% จากกองทุนทั้งหมด ประมาณ 59,000 กองทุน อนุมัติสินเชื่อแล้วสัดส่วน 63-64% โดยจำนวนนี้สัดส่วน 80% เป็นการกู้เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม อีก 15% เพื่อค้าขาย และ 5% สำหรับอาชีพเสริมอื่นๆ ส่วนอีก 20% คาดว่าจะมีการยื่นกู้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งประเมินว่าอาจกู้ได้ไม่หมดเพราะมีบางกลุ่มที่คุณสมบัติไม่ผ่าน ส่วนการประเมินผลโครงการจะเริ่มติดตามหลังจากหมดระยะเวลาการทำสัญญาเงินกู้ในเดือนธันวาคมนี้ โดยจะเริ่มติดตามผลการใช้จ่ายเงินที่ได้อนุมัติและมีการเบิกไปแล้วในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ประเมินว่าช่วงกลางปี 2559 น่าจะประเมินผลการดำเนิน

โครงการได้ โดยร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำ "โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน" นำร่องในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นรูปแบบของโครงการจะเป็นตลาดแบบเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในหลายพื้นที่ มีทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชนกองทุนหมู่บ้าน สินค้าโอท็อปและบริการให้คำปรึกษาและให้บริการสินเชื่อในโครงการสินเชื่อคอกเบียด

ออมสินไฟเขียวกู้กว่า 2.2 หมื่นล.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้อนุมัติสินเชื่อในโครงการกองทุนหมู่บ้านแล้ว 22,000 ล้านบาท จากวงเงิน 30,000 ล้านบาท ขณะนี้มี

การเบิกวงเงินแล้ว 16,000-17,000 ล้านบาท คาดว่ามีประชาชนที่เข้าถึงสินเชื่อราว 1.1 ล้านคน ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการต่อเนื่องตามแนวคิดประชารัฐ คาดว่าจะมีรายละเอียดชัดเจนเร็วๆ นี้ โดยจะมีการปล่อยสินเชื่อบ้านคนจนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน ชื่อบ้านราคา 300,000-600,000 บาท ผ่อนเดือนละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งอาจจะร่วมมือกับ สทพ. เพื่อให้สินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน หรืออาจจะร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยจะให้สินเชื่อทั้งผู้ซื้อรายย่อยและผู้พัฒนาโครงการ ส่วนโครงการสินเชื่อคอกเบียดวงเงิน 100,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ขณะนี้ได้อนุมัติและมีผู้เบิกใช้วงเงินไปแล้วกว่า 30,000 ล้านบาท คาดว่า จะมีการเบิกวงเงินหมดภายในสิ้นปีนี้ ส่วนการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคอกเบียดวงเงิน 10,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ คาดว่าจะได้รับการตอบรับดี

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการกองทุนหมู่บ้านมีผู้ขอสินเชื่อแล้ว 22,000 ล้านบาท จากวงเงิน 30,000 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้ว 20,000 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินแล้ว 18,000 ล้านบาท

ชดเชยรายได้ 1,500 บาทต่อไร่

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการชดเชยรายได้

ให้แก่เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไร่ละ 1,500 บาท รายหนึ่งไม่เกิน 15 ไร่ จำนวนทั้งหมด 8.5 แสนครัวเรือน วงเงินประมาณ 13,132.50 ล้านบาท สำหรับวิธีการชดเชยรายได้เกษตรกร 1,500 บาทต่อไร่ นั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ชดเชยให้เจ้าของชาวสวนยาง 900 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วน 60% และ 2.ชดเชยคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วน 40% โดย ครม.ยังเห็นชอบมาตรการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ได้อนุมัติ 4 โครงการ แต่เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงนำเสนอ ครม.ใหม่ ประกอบด้วย 1.โครงการปูพื้นสนามฟุตบอลของโรงเรียนเทศบาล 240 แห่ง 2.โครงการบล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคารในโรงเรียน

450 แห่ง 3.โครงการบล็อกยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 80 แห่ง และ 4.โครงการจัดหารถของกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำภายในประเทศมาใช้สร้างและซ่อมถนน จำนวน 2.3 หมื่นตัน โดยกระทรวงที่จะใช้ยางพาราในปี 2559 มากที่สุดจะเป็นกระทรวงคมนาคม ใช้จ่ายพาราประมาณ 1.9 หมื่นตัน โดยยางพาราทั้งหมดจะใช้ในงานซ่อมและฉาบถนน ซึ่งเป็นงานซ่อมบำรุงถนนที่ขาด

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 3



ไฟเขียว 1.2 หมื่นล้านเยียวยาชาวสวนยาง

ทำเนียบฯ ● พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทชดเชยต้นทุนการผลิตเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 40 ซึ่งจะชดเชยให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ ส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติจะเข้าไปดูแลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกัน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ได้บุกรุกที่ดินโดยกลุ่มนายทุน และมีปัญหาผลผลิตล้นตลาด จะให้ลดพื้นที่การปลูก รวมถึงขานาที่ขอความร่วมมือให้ปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น เช่น ถั่วเหลือง แต่หากฝ่าฝืนรัฐบาลจะไม่สามารถช่วยเหลือได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แพรวพรว

Rubber Authority of Thailand [RAOT] News

ข่าวเกษตร



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 13



สัมมนา : นายเชาว์ ทรงอาวุธ รอง ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วม
ประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายของรมว.เกษตรฯปี 2559 โดยใช้เวทีนี้สร้างการรับรู้ถึงพ.ร.บ.การ
ยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 กับการกิจเร่งด่วนกยท. “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบัน
เกษตรกร” โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ร่วมรับฟัง ณ โรงแรม
รามการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 28



จับกระแส ทั่วไทย

● **เร่งขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง**
ประจวบคีรีขันธ์ - นายวิมล เสียนทอง หัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ส่งผลให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางแบบครบวงจร เช่น การพัฒนาการผลิตการแปรรูป รวมถึงการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรกำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับเกษตรกรที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้ง 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรรายย่อย ผู้กรีดยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จึงขอให้เร่งดำเนินการก่อนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ พร้อมกันนี้จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารา เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

5 – 8 พฤศจิกายน 2558 หน้า 25

ข่าวสั้น



ตรังเดินหน้าตั้งตลาดกลางยางพารา

นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา จังหวัดตรังว่า ครม.เห็นชอบให้มีการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราเพิ่มขึ้นอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง พังงา ขอนแก่น และฉะเชิงเทรา ซึ่งมติ ครม.เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจาก สกย. เป็น กยท. ทำให้ยังต้องรอการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจที่ก่อสร้างสำนักงานแนวโน้มว่าจะเลือก ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง ถนนสายเลี่ยงเมืองตรัง-ห้วยยอด



4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 14



☑️ **ดูงาน...** พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต นำคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางพาราที่สหกรณ์การเกษตรเขาพนมคาสตร์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้

4 พฤศจิกายน 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558



ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)							หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง	
ธ.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	0	194	
ม.ค.59	43.20	42.75	43.20	-0.85	42.75	10	221	
ก.พ.59	43.50	43.50	43.50	-1.30	43.50	2	440	
มี.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90	0	546	
เม.ย.59	46.40	46.00	46.40	-0.80	46.00	23	485	
พ.ค.59	45.95	45.95	46.30	-0.50	46.30	20	214	
มิ.ย.59	46.60	46.10	46.60	-0.30	46.50	29	55	

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827